

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๑. เรื่อง โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดย นายณัฏกิจ โพธิ์ไพบิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และประชาคมท้องถิ่นร่วมประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อนำร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จึงได้จัดประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และประชาคมท้องถิ่นร่วมประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มเติมแผน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

๒. ผู้มีส่วนร่วม

คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงาน อบต. น้ำพุ สมาชิกสภา อบต. น้ำพุ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน อปพร.ตำบลน้ำพุ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำพุ ประธานอสม. ประธาน อปพร. ตำบลน้ำพุ

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของทีมทำงานในชุมชน ได้มาประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำความเข้าใจ ร่วมกันในการทำงานในทีมงาน ได้เตรียมข้อมูลชุมชน ประมวลสภาพชุมชนเบื้องต้น แนวนโยบายแห่งรัฐ/ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ ขั้นตอน การจัดกระบวนการแผนชุมชน ประโยชน์ของแผนชุมชน คุณภาพของแผนชุมชน ๖ ตัวชี้วัด เตรียมการจัดเวทีประชาคม (จำนวนเวทีประชาคม ผู้เข้าร่วม บทบาทของผู้เข้าร่วม) แผนปฏิบัติการของทีม แกนนำเพื่อจัดกระบวนการแผนชุมชน

ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จึงมีความสำคัญในการ พัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาความต้องการของตนเองมากที่สุด และ ทำให้ทราบ ข้อมูลปัญหา ความต้องการจากประชาชนอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ได้เห็นถึงเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) ช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล และในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้ง เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย และมองเห็นอนาคตสะท้อนถึงตัวตนที่ต้องการจะเป็นในอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้า กำหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน วิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน กำหนดการพัฒนาอาชีพ และแหล่งรายได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ตามศักยภาพของชุมชน และกลไกการตลาด กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา กำหนดประเด็นหลักในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามประเด็นหลัก เพื่อทำให้เกิดการบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
